

BÁO CÁO

Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023

Theo Báo cáo số 513/BC-MTTQ-BTT ngày 26/10/2023 của Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã Đức Phổ về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã cuối năm 2023; Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết, trả lời hoặc tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời bằng văn bản các nội dung kiến nghị của cử tri tại Báo cáo nêu trên.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và với trách nhiệm của UBND thị xã trước cử tri, UBND thị xã trả lời, cụ thể:

I. Đối với những kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023

1. Về chế độ chính sách

Cử tri xã Phổ Châu kiến nghị: Hiện nay việc mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì được giảm theo quy định. Tuy nhiên, hộ gia đình có từ 5 đến 7 thành viên, trong đó có từ 3 đến 5 thành viên là học sinh đang theo học ở các trường thì bắt buộc các thành viên là học sinh phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc tại trường nhưng không được tính giảm theo hộ gia đình là rất thiệt thòi cho hộ gia đình. Đề nghị Nhà nước quan tâm, xem xét tạo điều kiện để các đối tượng là học sinh được mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Trả lời: Căn cứ quy định tại Chương I, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hiện nay, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được chia thành 6 nhóm đối tượng. Trong đó, học sinh, sinh viên là đối tượng thuộc nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng tại Điều 4 của Nghị định và những người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 5 Nghị định thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế đã quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế”. Theo đó, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có thứ tự sắp xếp thứ tư, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có thứ tự sắp xếp thứ năm.

Đồng thời, tại Hướng dẫn liên tịch số 658/HDLT-SGDĐT-BHXH ngày 09/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024, quy định: Mức đóng hàng tháng đối với học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, còn lại 70% học sinh,

sinh viên tự đóng. Mức đóng hàng tháng đối với học sinh, sinh viên là con gia đình đông con và gặp khó khăn về kinh tế bằng 4,5% mức lương có sổ, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng, phần còn lại 50% học sinh, sinh viên tự đóng.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế nếu là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo (trừ trường hợp đã tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác (thể ưu tiên)) thì bắt buộc đăng ký tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định.

2. Về nông nghiệp, giao thông và thủy lợi

a) Cử tri phường Phổ Thạnh kiến nghị: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra tuyến đường bê tông xi măng QL1A – Đồng Vân, cho mở rộng điểm đầu nối với QL1A và mở rộng đoạn cua cách QL1A khoảng 200m để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này và sửa chữa hệ thống mương thoát nước bị đất, đá bồi lấp.

Trả lời: Tuyến đường huyện Phổ Khánh – Phổ Châu, đoạn từ Quốc lộ 1, tuyến tránh tây Sa Huỳnh đến TDP Đồng Vân, phường Phổ Thạnh, dài khoảng 1,5km được Sở Giao thông vận tải tỉnh hỗ trợ đầu tư năm 2015 với kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng; đã được nghiệm thu và bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, thực trạng địa hình phía Nam tuyến đường là sườn núi cao, độ dốc núi lớn nên vào mùa mưa có một số vị trí có hiện tượng đất đá bị xói mòn, rơi vãi xuống đường làm cản trở dòng chảy của mương thoát nước và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trong năm 2023, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã thực hiện xây dựng hoàn thành đoạn kè bằng bê tông cốt thép dài 70m, cao 2m để chắn đất đá những đoạn thường xuyên sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Đối với những đoạn mương bị hư hỏng, đất đá bồi lấp, UBND thị xã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thị xã kiểm tra, đưa vào kế hoạch duy tu năm 2024 để bố trí kinh phí thực hiện.

b) Cử tri xã Phổ Cường kiến nghị: Hiện nay tuyến đường ĐH.49 từ Mỹ Trang đi Phổ Khánh hẹp, hằng ngày lưu lượng xe cơ giới nặng lưu thông nhiều (phục vụ xây dựng đường cao tốc), nhiều đoạn lề đường bị đào sâu, không có chỗ để né, tránh rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành có liên quan gia cố lề đường để bảo đảm an toàn giao thông.

Trả lời: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 là dự án trọng điểm của Quốc gia đi qua địa bàn thị xã Đức Phổ, được đầu tư xây dựng góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và thị xã Đức Phổ nói riêng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công, lưu lượng xe cơ giới lưu thông nhiều dẫn đến một số tuyến đường huyện, đường xã bị hư hỏng, mất an toàn toàn giao thông.

Đối với tuyến đường Mỹ Trang - Phổ Khánh, UBND thị xã đã chỉ đạo lắp biển báo chỉ cho phép tải trọng xe lưu thông dưới 13 tấn và chỉ đạo Công an thị

xã, UBND xã Phổ Cường tăng cường kiểm tra để xử lý xe quá tải trọng. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Phổ Cường làm việc với Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công tuyến đường bộ cao tốc, các khu tái định cư phải ký cam kết, ký quỹ để bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng do quá trình thi công gây ra.

Trong thời gian đến, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Công an thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chỉ đạo UBND xã Phổ Cường làm việc với Ban Quản lý dự án 2 yêu cầu các đơn vị thi công tuyến cao tốc khắc phục, sửa chữa hư hỏng tuyến đường này.

c) Cử tri phường Phổ Minh kiến nghị: *Hiện nay dự án kè chống sạt lở sông Trà Cầu đoạn tiếp giáp Phổ Ninh và Phổ Minh đã thi công xong, nhưng đoạn cuối khoảng 50m không kè mái bê tông, chỉ làm rọ đá mái taluy thấp hơn so với bờ kè bê tông khoảng 30cm, mưa lũ lớn đoạn này sẽ bị tràn. Đoạn ở điểm cuối bờ kè khoảng 5m, đơn vị thi công đã giải phóng mặt bằng nhưng không làm rọ đá mái taluy để chống xói lở, có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa. Đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo đơn vị thi công kiểm tra và có hướng xử lý để đảm bảo an toàn cho công trình và người dân.*

Trả lời:

- Dự án kè chống sạt lở bờ các điểm sông Trà Cầu được đầu tư theo phân kỳ và khả năng cân đối của nguồn vốn. Trong năm 2022-2023, đoạn tiếp giáp Phổ Ninh và Phổ Minh đã thi công tuyến kè với chiều 1.696m gồm hình thức kè tường đứng và mái nghiêng. Tổng chiều dài kè gồm: Khóa đầu kè + thân kè + khóa cuối kè. Trong đó khóa cuối kè theo cử tri phường Phổ Minh kiến nghị có chiều dài theo thiết kế được duyệt 59m có hình thức bằng rọ đá kết hợp đá đổ có tác dụng chuyển tiếp kè mái nghiêng với bờ sông hiện trạng phía hạ lưu nhằm tác dụng bảo vệ chống xói kè được kiên cố (phần này chờ đầu tư ở giai đoạn tiếp theo).

- Đoạn ở điểm cuối bờ kè khoảng 5m trong quá trình thi công đơn vị thi công đã đào đất để mở mái thi công đá đổ của hạng mục khoá cuối kè theo thiết kế được duyệt nhưng chưa hoàn trả lại hiện trạng: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục, đắp đất theo ý kiến của cử tri.

d) Cử tri phường Nguyễn Nghiêm:

d1) Tuyến đường Thanh Chương và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hệ thống thoát nước dọc tuyến luôn bị ngập úng vào mùa mưa; tuyến đường này đi qua nhà ông Huỳnh Văn Phi có một ngôi nhà gỗ tuổi thọ hơn 100 tuổi nên dừng lại. Vậy dự án có tiếp tục thi công nữa hay không?

Trả lời:

- *Hệ thống thoát nước bị ngập úng vào mùa mưa:* Tuyến đường Thanh Chương và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã được đầu tư hoàn thiện nên, mặt đường và hệ thống thoát nước dọc tuyến theo quy hoạch được duyệt; tuy nhiên khi mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày thì bị ngập nước mặt đường. Nguyên nhân là do

hệ thống thoát nước đô thị từ cầu Bàu đi Sông Rớ chưa được đầu tư nên thoát nước không kịp thời vào mùa mưa. Hiện nay, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đang khẩn trương triển khai thi công xây dựng Dự án: hệ thống thoát nước đô thị từ cầu Bàu đi Sông Rớ, dự kiến hoàn thành vào năm 2024 sẽ góp phần giải quyết vấn đề ngập úng của khu vực và các tuyến đường nêu trên.

- *Tuyến đường Thanh Chương và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa được kết nối: Do điều kiện nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Nguyễn Nghiêm), do đó chưa kết nối được với đường Thanh Chương.*

d2) Ngã 3 đường Trần Phú - QL1A đã lâu chưa được mở rộng và xử lý dứt điểm làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đề nghị UBND thị xã quan tâm.

Trả lời: Hiện trạng, tại vị trí ngã ba đường Trần Phú giao với tuyến Quốc lộ 1 chưa đầu tư hoàn thiện mặt đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước theo quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hộ bà Nguyễn Thị Tiên và điều kiện nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp.

UBND thị xã tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương rà soát, tham mưu UBND thị xã xem xét, cân đối nguồn vốn và trình cấp có thẩm quyền bố trí vào kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

3. Về đất đai, tài nguyên và môi trường

a) Cử tri xã Phổ Thuận kiến nghị: Vừa qua các ngành chức năng có đến kiểm tra và lấy mẫu nước tại xóm 27, thôn An Định và kết luận nguồn nước tại đây không bị ô nhiễm. Nhưng thực tế, người dân tại xóm 27 không sử dụng được nguồn nước sinh hoạt ở đây, hơn nữa khu vực này gần với nghĩa địa. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đến kiểm tra lại nguồn nước.

Trả lời: Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng đã họp đồng với Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất thực hiện quan trắc môi trường định kỳ (02 lần/năm), trong đó có lấy mẫu nước tại giếng nhà ông Nguyễn Rư, xóm 27, thôn An Định, thị xã Đức Phổ. Thời điểm lấy mẫu: Lần 1: Ngày 12/07/2022, lần 2: Ngày 02/11/2022. Các thông số môi trường phân tích gồm: pH, độ cứng (tính theo CaCO₃), sắt (Fe), Mangan (Mn), Asen (As) và Coliform.

Kết quả quan trắc như sau:

TT	Điểm quan trắc	Thời gian quan trắc	Thông số					
			pH	Độ cứng (theo CaCO ₃)	Fe	Mn	As	Coliform
			-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml
15	Nhà ông	Đợt 1	4,8	13	<0,03	<0,02	<0,001	<1

	Nguyễn Rư	Đợt 2	5,1	<6,0	<0,03	<0,02	<0,001	<1
QCVN 09-MT:2015/BTNMT			5,5-8,5	500	5	0,5	0,05	3
QCVN 01-1:2018/BYT			6,0 -8,5	300	0,3	0,1	0,01	<3

* **Ghi chú:** QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Qua kết quả phân tích các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT, QCVN 01-1:2018/BYT.

UBND thị xã Đức Phổ đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hợp đồng với đơn vị có chức năng để quan trắc, theo dõi chất lượng nước tại khu vực trên.

Để cho cử tri yên tâm trong vấn đề sử dụng nước, khuyến khích các hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung của xã Phổ Thuận, lắp đặt hệ thống lọc nước hộ gia đình... nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt trong Nhân dân, tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm trên địa bàn.

b) Cử tri xã Phổ Nhơn kiến nghị: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau khi đã thực hiện việc hiến đất để xây dựng dự án đường Phổ Ninh - Phổ Nhơn.

Trả lời: Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã, thì Ban đã phối hợp với UBND xã Phổ Nhơn, đơn vị đo đạc tiến đo đạc, lập các thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân (đối với phần diện tích đất đã thi công dự án).

c) Cử tri phường Phổ Minh:

c1) Cử tri Huỳnh Thị Kim Ninh ở TDP 2 tiếp tục kiến nghị: Gia đình bà thuộc diện tái định cư dự án đường tránh Đông đoạn qua thị trấn Đức Phổ, đã được cấp có thẩm quyền giao vị trí đất tái định cư, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nội dung này bà đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND thị xã quan tâm giải quyết.

Trả lời:

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, qua rà soát hồ sơ giao đất tái định cư dự án đường tránh đông đoạn qua thị trấn Đức Phổ đang lưu trữ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thì trường hợp của bà Huỳnh Thị Kim Ninh, tổ dân phố 2, phường Phổ Minh không có hồ sơ ban hành quyết định giao đất tái định cư.

Ngày 03/11/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 657/TNMT về việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi UBND phường Phổ Minh để rà soát hồ sơ vụ việc, hướng dẫn công dân kê khai, lập hồ

sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/11/2023, UBND phường Phở Minh có Công văn số 321/UBND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri Huỳnh Thị Kim Ninh, tổ dân phố 2, phường Phở Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi như sau: Ngày 19/10/2023 UBND phường Phở Minh ban hành Công văn số 282/UBND về việc trả lời đơn bà Huỳnh Thị Kim Ninh ở TDP2, về nội dung cấp giấy CNQSD đất khu tái định cư, để thực hiện dự án: Tuyến tránh QL1A, đoạn qua địa bàn Đức Phổ. Đồng thời, UBND phường đã làm việc với bà Huỳnh Thị Kim Ninh để hướng dẫn lập hồ sơ kê khai đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định của pháp luật, tuy nhiên qua hướng dẫn bà Ninh không đồng ý việc lập hồ sơ kê khai cấp giấy vì liên quan đến nội dung nộp tiền sử dụng đất ở.

c2) Cử tri Nguyễn Đức Quân ở tổ dân phố 3 tiếp tục kiến nghị: *Khi thực hiện dự án đường tránh Đông đoạn qua thị trấn Đức Phổ, diện tích đất ruộng của gia đình ông bị sa bồi thủy phá nên không thể sản xuất được. Ông đã có đơn đề nghị hoán đổi sang diện tích đất công ích để được sản xuất. Nội dung này đã được UBND phường thống nhất thông qua và UBND phường Phở Minh đã có văn bản trình lên UBND thị xã để được thống nhất hoán đổi ruộng cho ông, nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND thị xã quan tâm giải quyết.*

Trả lời: Ngày 13/11/2023, UBND thị xã ban hành Quyết định số 6590/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án hoán đổi đất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Đức Quân và bà Phạm Thị Sáu, tổ dân phố 3, phường Phở Minh có diện tích bị sa bồi thủy phá do ảnh hưởng bởi dự án tuyến tránh Quốc lộ 1A. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Phương án đảm bảo theo quy định.

c3) Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phở Minh được thành lập năm 2004 (dự án nuôi tôm Gò Giữa). *Từ năm 2008 đến năm 2011, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phở Minh hoạt động không hiệu quả nên tại Đại hội thành viên Hợp tác xã năm 2012, đã thống nhất biểu quyết giải thể Hợp tác xã. Hiện nay Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản dừng hoạt động, chỉ còn xã viên nuôi tôm cá nhân trong dự án thuộc đất của nhà nước quản lý và những hộ này không đóng góp gì cho địa phương. Đề nghị UBND thị xã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn để địa phương lập thủ tục giải thể Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phở Minh. Đồng thời, đề nghị các cấp có thẩm quyền chỉ đạo việc quản lý đất, cho thuê và đấu giá đất nuôi tôm để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.*

Trả lời: Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Phở Minh (nay là phường Phở Minh) được thành lập ngày 02/4/2004, mục đích để tiếp nhận và thực hiện dự án Nuôi tôm Gò Giữa, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) tại Quyết định số 1978/QĐ-CT ngày 18/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Dự án do Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản phường Phở Minh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện, dự án vẫn chưa thi công hoàn thành do gặp một số khó khăn, vướng mắc sau:

- Một số hạng mục như: kênh cấp chính, kênh cấp chính tả, kênh cấp chính hữu; công điều tiết không triển khai thực hiện được do không có trong dự toán chi phí bồi thường.

- Không có vật liệu đất đắp: Trong hồ sơ xác định mỏ vật liệu đất đắp ở phía Tây Nam Núi Giàng, còn trong tổng dự toán được phê duyệt mỏ vật liệu đất đắp ở phía Tây dự án, phía Đông Núi Sa Bình. Tại vị trí này, khối lượng mỏ vật liệu quá ít, khi lấy đất xuống gặp đá lớn cũng như xung quanh có nhiều mỏ mà không di dời được do không có trong dự toán chi phí bồi thường.

Từ năm 2008-2011, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản phường Phổ Minh hoạt động không hiệu quả, bị thua lỗ trên 80 triệu. Tại Đại hội thành viên Hợp tác xã năm 2012, 100% thành viên biểu quyết thống nhất giải thể Hợp tác xã. Tuy nhiên việc giải thể Hợp tác xã chưa thực hiện được do dự án Nuôi tôm Gò Giữa chưa hoàn thành công tác quyết toán vốn dự án.

Để thực hiện việc giải thể Hợp tác xã theo quy định, UBND thị xã đã có nhiều văn bản đề nghị các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh cho phép dừng thực hiện dự án và quyết toán chi phí phát sinh thực tế của dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền nên Hợp tác xã vẫn chưa thực hiện được việc giải thể.

4. Lĩnh vực điện, nước

a) Cử tri xã Phổ Phong, phường Phổ Văn kiến nghị: Hiện nay nguồn nước sinh hoạt ở phường Phổ Văn và thôn Hùng Nghĩa, thôn Hiệp An của xã Phổ Phong bị nhiễm phèn, không thể sử dụng để sinh hoạt được. Đề nghị UBND thị xã quan tâm kiến nghị Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Ngãi lắp đặt hệ thống ống đưa nước sạch về các địa phương này để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân nơi đây.

Trả lời:

** Hệ thống nước sinh hoạt thôn Hùng Nghĩa và thôn Hiệp An, xã Phổ Phong:* Công trình cấp nước sinh hoạt xã Phổ Phong do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi quản lý, khai thác. Công trình được triển khai xây dựng năm 2020 với tổng mức đầu tư là 9,0 tỷ đồng, công suất 700m³/ngày đêm, cung cấp nước cho 5.600 người dân/1.500 hộ dân thuộc các thôn Gia An, Trung Liêm, Vĩnh Xuân và một phần các thôn Hùng Nghĩa, Hiệp An, Vạn Lý, Tân Phong thuộc xã Phổ Phong.

Tại thời điểm đầu tư, do nguồn kinh phí có hạn nên chưa đầu tư các tuyến ống nước để cấp nước đến 100% hộ dân ở các thôn Hùng Nghĩa, Hiệp An. UBND thị xã ghi nhận ý kiến của bà con cử tri và kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh tiếp tục đầu tư để cấp nước từ công trình cấp nước sinh hoạt xã Phổ Phong cho các hộ dân còn lại của thôn Hùng Nghĩa và Hiệp An.

** Hệ thống nước sinh hoạt phường Phổ Văn:* Hiện nay, nhu cầu dùng nước của người dân ngày càng tăng cao, công suất của Nhà máy nước Đức Phổ không đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân. Công ty Cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Hiện

nay, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư nâng cấp, tăng công suất cho Nhà máy và đầu tư hạ tầng đường ống đến từng hộ dân là vấn đề khó khăn đối với Công ty.

Mặt khác, tình trạng thiếu nước mặt, nước ngầm để cung cấp đủ nước cho các hộ dân trên địa bàn thị xã Đức Phổ nói chung và phường Phổ Văn nói riêng thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào mùa nắng.

Đề nghị UBND phường Phổ Văn chủ động, làm việc với Công ty Cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và các hộ dân có nhu cầu dùng nước sạch để bàn giải pháp cung cấp nước cho người dân.

b) Cử tri phường Phổ Minh kiến nghị: *Thực hiện chủ trương ghi chỉ số điện vào cuối tháng thì nhân dân thống nhất. Nhưng cách tính tiền điện của Điện lực Đức Phổ sẽ gây thiệt thòi cho người sử dụng điện. Cử tri đề nghị Điện lực tính lại và tách thành 2 giai đoạn (ví dụ: giai đoạn từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 12 tháng 10 và giai đoạn ngày 12 tháng 10 đến cuối tháng 10 là hợp lý) cách tính như thế này sẽ giảm mức tính theo giá bậc thang.*

Trả lời: UBND thị xã đã có văn bản đề nghị Điện lực Đức Phổ giải thích, trả lời cho cử tri. Điện lực Đức Phổ đã có Công văn số 1541/ĐLĐP-KDTH ngày 06/11/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri (Có Công văn số 1541/ĐLĐP-KDTH ngày 06/11/2023 kèm theo).

5. Lĩnh vực khác

a) Cử tri xã Phổ Nhơn, phường Phổ Ninh kiến nghị: *Hiện nay một số điểm trường học trên địa bàn xã, phường không còn sử dụng. Đề nghị UBND thị xã có kế hoạch quản lý hoặc giao các điểm trường không sử dụng này cho đơn vị khác sử dụng để tránh lãng phí.*

Trả lời: UBND thị xã đã thực hiện rà soát, báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị thuộc UBND thị xã Đức Phổ tại Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 14/9/2023. Theo đó, các điểm trường học tại xã Phổ Nhơn và phường Phổ Ninh được giao về cho UBND xã Phổ Nhơn và UBND phường Phổ Ninh quản lý, sử dụng theo đúng phương án được phê duyệt.

b) Cử tri phường Phổ Vinh kiến nghị:

b1) Công trình dự án nuôi tôm đồng Tràm không thực hiện được. Hiện nay các trụ, xà, sừ có thể ngã, đổ gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Đề nghị UBND thị xã sớm có kế hoạch thanh lý.

Trả lời: Theo Báo cáo số 223/BC-BQL ngày 09/11/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, thì dự án: Nuôi tôm trên cát xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ (nay là phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ) được đầu tư xây dựng từ năm 2002, hoàn thành đưa vào sử dụng, nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Trong đó, Hạng mục công trình điện có quy mô công trình: Đường dây 15(22)KV, chiều dài 3.756m, trụ, xà, sừ. Ngày 21/8/2007, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 1812/QĐ-UBND thống nhất dừng thực

hiện dự án Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh do không có hiệu quả, trong đó có dự án Nuôi tôm trên cát Đồng Tràm - Phổ Vinh.

Hiện nay, không còn nhu cầu sử dụng các trụ điện, xà, sứ... nêu trên. Để đảm bảo an toàn cho Nhân dân sinh sống trong khu vực, UBND thị xã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (*đại diện chủ đầu tư dự án*) và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra và có kế hoạch thanh lý, tháo dỡ theo quy định.

b2) Hiện nay, theo chủ trương của Nhà nước việc chi trả tiền trợ cấp hàng tháng cho đối tượng người có công thì phải nhận tiền qua thẻ ATM, không được nhận tiền mặt như trước đây. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn phường chưa có cây ATM để rút tiền, do đó gây khó khăn cho việc rút tiền của các đối tượng này. Đề nghị UBND thị xã quan tâm giải quyết.

Trả lời: Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023 - 2025, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, vận động người có công với cách mạng đăng ký không dùng tiền mặt trong chi trả trợ cấp hàng tháng. Mục đích từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính. Tuy nhiên, việc đăng ký chuyển khoản còn rất hạn chế vì: hầu hết người dân chưa thay đổi được thói quen không sử dụng tiền mặt hoặc điều kiện chưa có cây ATM tại các xã, phường để rút tiền,...

Về việc đặt trụ ATM tại các xã, phường để thuận tiện cho việc rút tiền, Phòng đã làm việc với một số Ngân hàng nhưng do kinh phí lắp đặt 01 trụ ATM quá cao (khoảng 01 tỷ đồng/trụ) nên các Ngân hàng hiện nay chưa thể bố trí tại các xã, phường được. UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và xã hội nghiên cứu tham mưu UBND thị xã thực hiện một trong các phương án chi trả trợ cấp hàng tháng không dùng tiền mặt qua các hình thức như: Apps, mã QR, ví điện tử,... để tạo điều kiện cho người thụ hưởng nhận tiền được thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo thực hiện lộ trình chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt theo quy định của cấp thẩm quyền.

c) Cử tri phường Phổ Quang kiến nghị: Đề nghị UBND thị xã thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra việc ghi không các nội dung trong biên bản thẩm tra của UBND phường về thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo của ông Trần Ngọc Dũng, cư trú tại Vùng 3, TDP Hải Tân.

Trả lời: Nội dung này, UBND thị xã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã, UBND phường Phổ Quang rà soát lại trình tự, thủ tục rà soát hộ nghèo đối với hộ ông Trần Ngọc Dũng, báo cáo UBND thị xã và có văn bản trả lời cụ thể cho cử tri.

6. Về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng

a) Cử tri xã Phổ Thuận kiến nghị: Cây Cầu bắt qua nhánh sông Liên Chiểu nối với đường Trà Câu - Phổ Phong (đoạn trước nhà Văn hóa thôn Kim

Giao). Hiện nay, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, không có lan can, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND thị xã quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng cầu, đảm bảo phục vụ cho việc đi lại của người dân.

b) Cử tri phường Phổ Vinh đề nghị UBND thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí: (1) Xây dựng đê từ sông Lò Bó đến cầu Đập Chùa (các đoạn còn lại) hoặc hỗ trợ kinh phí khai thông dòng chảy trước mùa mưa để tránh tình trạng nước tràn vào nhà dân trong mùa mưa. (2) Xây dựng cầu máng Vực Sắt, vì hiện nay cầu máng Vực sắt đã xuống cấp, ảnh hưởng đến hơn 50ha diện tích gieo sạ của Nhân dân; đầu tư đường bê tông những tuyến còn lại chưa làm của phường. (3) Đầu tư hoặc gia cố, nâng cấp đoạn đê sông Rớ, vì hiện nay thị xã mở rộng dự án cầu Bàu đi Sông Rớ, đến mùa mưa lũ nước tập trung nhiều về hạ lưu có nguy cơ gây sạt lở bờ đê, làm ảnh hưởng đến khoản 48ha ruộng dọc đê không sản xuất được.

c) Cử tri phường Phổ Hòa kiến nghị: (1) Sân trước trụ sở UBND phường xây dựng đã lâu nên xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí để làm sân trước của trụ sở UBND phường để tạo cảnh quan đẹp trước cơ quan hành chính. (2) Cầu Máng Hiến Văn bị hư hỏng nặng nhưng UBND phường không có kinh phí để sửa chữa nên gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí để sửa chữa cầu này đảm bảo cho việc đi lại của người dân và kết nối giao thông với TDP An Thường. (3) Phường Phổ Hoà có 4 nhà sinh hoạt văn hóa được đầu tư xây dựng đã lâu, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Vừa qua UBND phường đã bố trí kinh phí sửa chữa được 2 nhà sinh hoạt văn hóa ở TDP An Thường và TDP Nho Lâm. Còn lại 2 nhà sinh hoạt văn hóa ở TDP Hiến Văn và TDP Hoà Thạnh không có nguồn kinh phí để sửa chữa. Đề nghị UBND thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 02 nhà sinh hoạt văn hóa ở TDP Hiến Văn và TDP Hoà Thạnh. (4) Đầu tư hoàn thiện đường Võ Trung Thành và đấu nối đường Thanh Chương vào đường Võ Trung Thành để kết nối hệ thống giao thông đồng bộ.

d) Cử tri xã Phổ Nhơn kiến nghị: Đề nghị UBND thị xã quan tâm bố trí kinh phí để sửa chữa tuyến mương chính đập Sở Hầu, Lỗ Lá. Hiện nay tuyến mương này đã bị xuống cấp, gây thất thoát nước làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân.

đ) Cử tri Phường Nguyễn Nghiêm: Đề nghị UBND thị xã xây dựng tuyến đường đi từ đường Trương Định vào khu Công nghiệp Đồng Làng và xây dựng hệ thống thoát nước từ khu Công nghiệp đến Suối Nguyệt, để thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất của người dân.

Trả lời: Những kiến nghị nêu trên của cử tri đều rất chính đáng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn ngân sách của thị xã còn hạn chế, không thể đảm bảo cùng một lúc đầu tư xây dựng hết tất cả các công trình theo yêu cầu, kiến nghị của cử tri. UBND thị xã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, cân đối nguồn vốn để bố trí đầu tư theo thứ tự ưu tiên và lộ trình phù hợp.

II. Đối với những kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2023 đã được trả lời nhưng các địa phương đánh giá chưa thỏa đáng

1. Cử tri Cao Trung, Võ Việt Sỹ, xã Phổ Nhơn kiến nghị: Có thửa đất nằm trong vùng dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá (đất có GCNQSDĐ). Khi thực hiện dự án, đơn vị bồi thường, chỉ lập phương án bồi thường hỗ trợ về đất mà không được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định của luật. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng của thị xã xem xét, giải quyết.

Trả lời: Dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá do UBND huyện Đức Phổ (nay là UBND thị xã Đức Phổ) làm chủ đầu tư. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do Hội đồng bồi thường Dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá thực hiện được UBND thị xã Đức Phổ thành lập tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 17/3/2009.

Dự án được duyệt tại Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi với kinh phí bồi thường 1,4 tỷ đồng và được điều chỉnh tại Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi với kinh phí bồi thường 15,57 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ UBND xã Phổ Nhơn xác nhận ông Cao Trung, ông Võ Việt Sỹ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, ông Cao Trung, ông Võ Việt Sỹ cũng không cung cấp được thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, Hội đồng bồi thường Dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá lập phương án không tính khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và được UBND thị xã Đức Phổ phê duyệt tại Quyết định số 9215/QĐ-UBND ngày 20/12/2011. Vì vậy, không đủ cơ sở lập hồ sơ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với các thửa đất của cử tri này.

Đối với nội dung này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đã nhiều lần giải thích cho công dân được rõ.

2. Cử tri Huỳnh Thị Búp, TDP Thanh Lâm, phường Phổ Ninh: Trước đây, gia đình bà có mua 02 lô đất, tuy nhiên 02 lô đất này vướng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - KCN Phổ Phong, nên đã được hỗ trợ và tái định cư cho bà lô đất khác ở khu tái định cư đường Lê Thánh Tôn thuộc Phường Nguyễn Nghiêm, nhưng đến nay bà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà để bà xây dựng nhà ở.

Trả lời: Hiện nay, Huỳnh Thị Búp đã bóc thăm lô đất tái định cư tại khu tái định cư đường Lê Thánh Tôn thuộc phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ. Đối với dự án này tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh; và chưa có quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ (trong đó có hộ bà Huỳnh Thị Búp).

Tuy nhiên, trong quá trình lập Phương án tái định cư cho các hộ dân thì quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tục thay đổi (tại Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013; Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017; Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi). Vì vậy, cấp thẩm quyền chưa ban hành giá đất thu tiền sử dụng đất để làm cơ sở lập phương án bố trí tái định cư và giao đất cho các hộ dân tái định cư.

Đối với nội dung này, UBND thị xã thị đã có nhiều báo cáo, gửi cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến thực hiện. Tuy nhiên, vẫn chưa được thống nhất. Vì vậy, chưa có cơ sở để phê duyệt phương án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà.

3. Cử tri xã Phổ Nhơn: Khi đập Lồ Lá đưa vào sử dụng, đoạn đường dân sinh bị ngập nước không đi lại được rất khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND thị xã xem xét mở tuyến đường mới để thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

Trả lời: Theo phân cấp, tuyến đường dân sinh dẫn vào hồ Lồ Lá thuộc thẩm quyền quản lý, khai thác, sử dụng của UBND xã Phổ Nhơn. Đề nghị UBND xã Phổ Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại các đoạn thường xuyên bị ngập nước, bố trí ngân sách địa phương đầu tư nâng cấp đảm bảo thuận lợi trong đi lại, phục vụ sản xuất của người dân.

Với tinh thần trách nhiệm, Ủy ban nhân dân thị xã luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nghiêm túc xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã theo Luật định. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực còn hạn hẹp, những vụ việc cần phải kiểm tra, rà soát và kiến nghị cấp thẩm quyền, nên không thể giải quyết thấu đáo, trọn vẹn tất cả các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp này. Rất mong cử tri chia sẻ.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ về kết trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kính báo cáo HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- TTTU (b/cáo);
- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- BTT UBMTTQVN thị xã;
- Điện lực Đức Phổ;
- Các phòng, đơn vị thuộc UBND thị xã;
- TT HĐND, UBND các xã, phường;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Các CVVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tâm Hiền

